

ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN SINH...

(Tiếp theo trang 1)

Trước thiệt hại của các hộ dân, ngoài kinh phí huyện hỗ trợ, Hội Chủ tịch UBND tỉnh đã hỗ trợ 2 gia đình bị tốc mái hoàn toàn mỗi gia đình 3 triệu đồng, 10 gia đình bị tốc mái một phần mỗi gia đình 2 triệu đồng. Riêng đối với gia đình ông Phạm Đức Thọ do nhà ở bị tốc mái và sắp đổ hoàn toàn, vợ ông bị thương nặng phải nằm viện, Hội Chủ

thập đô tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà mới.

Cũng trong sáng ngày 11/10, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất tại huyện Hưng Hà và huyện Đông Hưng. Trước tình hình mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, Hưng Hà có 2.000ha cây màu vụ đông bị ngập úng, trên 800ha lúa bị

đổ, huyện đã chỉ đạo vận hành 3 trạm bơm với tổng công suất 140.000m³/giờ để tiêu úng. Huyện Đông Hưng đã chủ động chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch đối với diện tích lúa đã chín và có phương án tiêu úng kịp thời để chống úng cho lúa và hoa màu.

Kiểm tra tình hình tiêu úng tại trạm bơm Tĩnh Xuyên (xã Hồng Minh) và tình hình lúa đổ tại xã Chí Hòa (Hưng Hà) và xã Minh Tân (Đông Hưng), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND hai huyện Hưng Hà, Đông Hưng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và lượng mưa để chủ động chống úng kịp thời cho lúa và hoa màu. Đối với diện tích lúa bị đổ không có khả năng khắc phục cần bố trí lực lượng để gạt giúp dân, riêng với diện tích cây màu bị úng ngập hư hỏng cần sớm chủ động thay thế bằng các loại cây màu vụ đông ưa lạnh đồng thời có chế độ hỗ trợ vốn kịp thời để người dân ổn định sản xuất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo, động viên cán bộ, nhân dân khắc phục hậu quả mưa úng

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/10, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục mưa úng tại một số xã thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hưng Hà, Vũ Thư và thành phố Thái Bình.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các địa phương báo cáo công tác tiêu úng, phương án bảo vệ lúa và hoa màu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến các huyện, thành phố chỉ đạo các hộ nông dân khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu có thể thu hoạch được với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đặc biệt là ở các vùng đang bị ngập úng và các diện tích có thể bị ngập trong vài ngày tới để giảm thiểu thiệt hại. Tập trung khởi thông dòng chảy trên tất cả các hệ thống sông, kênh, mương nội đồng, kênh dẫn trạm bơm. Hai công ty khai thác công trình thủy lợi Nam và Bắc Thái Bình thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, triệt để tiêu nước.

Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng phương án khoanh vùng để tiêu nước triệt để bằng tự chảy và tiêu bằng động lực. Đối với các diện tích lúa bị đổ chưa cho thu hoạch phải chủ động tiêu nước kiệt mặt ruộng. Tăng cường công tác kiểm tra đê, kè, cống và hệ thống thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh, kịp thời phát hiện và xử lý

các sự cố có thể xảy ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng vũ trang, ngành Giáo dục cho học sinh cấp THPT nghỉ học từ ngày 12/10 để tham gia thu hoạch lúa mùa. Ngành Nông nghiệp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách giúp dân khắc phục thiệt hại vụ lúa mùa bằng các loại cây màu vụ đông ưa lạnh như khoai tây và các loại cây màu ưa lạnh.

Chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên các gia đình bị thiệt hại do ốc xoáy gây ra tại xã Nguyễn Xá (Vũ Thư).

Sáng ngày 11/10, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất tại huyện Quỳnh Phụ.

Trong ngày 10/10, mưa lớn xảy ra trên toàn địa bàn huyện với lượng mưa trung bình từ 100 - 150mm. Mực nước sông Lũ, sông Hố đang ở mức cao do hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy nên gặp khó khăn trong việc tiêu ngang bằng trọng lực qua cống Trà Linh nếu lượng mưa lớn hơn 200mm.

Từ trưa ngày 10/10, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện ủy chức bơm tiêu tại 3 trạm bơm Quỳnh Hoa, Cao Nội, Đại Nấm và các trạm bơm do Xí nghiệp quản lý. Hiện tại, toàn huyện có 2.000/3.000ha cây màu vụ đông đã gieo trồng

bị ngập úng, 4.500/11.700ha lúa mùa đã được thu hoạch, diện tích lúa mùa còn lại phần lớn bị đổ ngã, ngập úng, tập trung tại các xã Quỳnh Nguyễn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Trang, Đông Tiến...

Sau khi kiểm tra tại cánh đồng màu thôn An Phú, xã Quỳnh Hải và thôn Phụng Công, xã Quỳnh Hội, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo các địa phương khẩn trương thực hiện tiêu nước trên mặt ruộng và hệ thống sông, kênh, mương nội đồng, khẩn trương giải phóng dòng chảy trên các trục sông, bảo vệ lúa mùa, hoa màu, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do mưa lớn gây ra. Có kế hoạch bảo đảm an toàn cho người, công trình, tài sản tại các vùng ven sông để phòng nước lũ dâng cao. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác tuần tra, canh gác, chuẩn bị phương tiện, vật tư, phân công lực lượng ứng trực tại các điểm đê, kè xung yếu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống theo phương châm "4 tại chỗ". Địa phương thực hiện rà soát hộ Hòa Bình mở cửa xả đáy nên gặp khó khăn trong việc tiêu ngang bằng trọng lực qua cống Trà Linh nếu lượng mưa lớn hơn 200mm.

Sáng ngày 11/10, đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục tình trạng ngập úng do mưa lớn kéo dài tại huyện Kiến Xương.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo

huyện Kiến Xương đã kiểm tra tại các xã: Vũ An, Vũ Tây, Quốc Tuấn và một số công trình chống úng trọng điểm trên địa bàn huyện. Trước thực trạng nhiều diện tích lúa mùa đã chín bị đổ ngã, ngập úng, việc thu hoạch của nông dân gặp khó khăn, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, HTX SXKD DVNN các địa phương tập trung chỉ đạo công tác chống úng; phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện khẩn trương hành tạt cả các công trình chống úng để nhanh chóng tiêu thoát nước nội đồng, không để lúa ngập lâu trong nước và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thu hoạch khi thời tiết nắng ráo. Hiện nay, nhiều diện tích lúa đổ, thúc bị nứt nanh này mầm có nguy cơ gây thiệt hại cho nông dân, các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, đôn đốc bà con huy động nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch nhanh gọn. Huyện chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn học sinh nghỉ học 3 ngày theo chỉ đạo của UBND tỉnh để các em giúp gia đình và các họ già cả, neo đơn thu hoạch lúa mùa. Đối với những vùng úng trũng, huy động thêm lực lượng công an, bộ đội gạt lúa giúp dân, vừa giảm thiệt hại cho bà con vừa chuẩn bị đất cho sản xuất vụ đông. Do lịch thời vụ cây màu ưa ấm đã hết, các địa phương chủ động chuẩn bị lượng giống cây vụ đông ưa lạnh cung ứng cho nông dân để mở rộng diện tích.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo

CÔNG ĐIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình;

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh từ đêm 9/10/2017 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (Đông Hưng: 129mm, Kiến Xương: 83mm, Thái Ninh: 85mm) kết hợp với gió lớn đã làm cho: Một số diện tích lúa bị đổ nguy cơ làm giảm năng suất nghiêm trọng; một số diện tích cây vụ đông ưa ấm bị ngập trong nước nguy cơ bị chết; mặt khác mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp. Để chủ động ứng phó với lũ, mưa lớn và diễn biến bất thường của thời tiết; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Báo Thái Bình và yêu cầu: giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình (sau đây gọi chung là giám

đốc sở, thủ trưởng đơn vị); Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: - Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi chủ động tiêu úng cục bộ, khơi thông dòng chảy ở những trục tiêu nội đồng, bảo đảm tiêu úng kịp thời; phân công lực lượng thường trực các cống tiêu ngang, tận dụng tối đa thời gian mở cống tiêu nước để tiêu, thoát nước nhanh ở các vùng úng trũng cục bộ.

- Khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa, hoa màu có thể thu hoạch được, đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra; bằng mọi biện pháp để tiêu nước để phòng mưa lớn gây ngập úng lúa, hoa màu; thường xuyên kiểm tra đôn đốc ruộng, phát hiện những diện tích lúa, hoa màu bị đổ, ngập trong nước; phải bằng mọi biện pháp tiêu cạn mặt ruộng, kể cả tình huống bức bách để xây dựng tình trạng lúa mọc mầm, rau màu bị ngập chết.

- Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ giống, cây ưa

lạnh phục vụ sản xuất theo kế hoạch và để an sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tận dụng những diện tích có thể gieo trồng cây vụ đông để bù đắp lại diện tích cây vụ đông ưa ấm mất do ngập úng và diện tích lúa mùa bị giảm năng suất do mưa lớn gây đổ, ngập úng.

2. Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình và Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình phân công lực lượng thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước để tận dụng tối đa mở các cống tiêu nước tự chảy.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo khơi thông dòng chảy các tuyến kênh tiêu chính để công trình phát huy được năng lực tiêu hiệu quả; huy động 100% cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương để phối hợp rà soát diện tích lúa bị ngập úng, diện tích cây vụ đông ưa ấm bị ngập để có biện pháp, phương án xử lý phù hợp bảo

đảm diện tích cây vụ đông theo kế hoạch.

4. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nắm bắt tình hình mưa úng thông báo thường xuyên kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để các địa phương và mọi người dân biết rõ tình hình có biện pháp phòng, chống mưa úng kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

5. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành đã được phân công phụ trách các huyện, thành phố dành thời gian thường xuyên đi kiểm tra đôn đốc cơ sở thực hiện quyết liệt các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn.

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các chi hội tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc Công điện này và hướng dẫn của ngành chuyên môn. Nhận Công điện này, đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Báo Thái Bình và yêu cầu: Giám đốc sở, thủ trưởng đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai, thực hiện.

GIAO BAN CÔNG TÁC KHOA GIÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành trong khối khoa giáo cần tập trung tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ và của tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống lụt, bão... Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung đổi mới phương pháp

quản lý, giảng dạy phù hợp; đồng thời, quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên các cấp. Các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội, cải cách hành chính... Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên giáo

nói chung, lĩnh vực khoa giáo nói riêng, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác khoa giáo những tháng cuối năm. Các đoàn thể làm tốt công tác khuyến khích, hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học trong cán bộ, hội viên nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

ỦY BAN MTTQ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

MTTQ tỉnh kêu gọi đồng bào các tôn giáo trong tỉnh nói chung, đồng bào Hội thánh Tin lành Khá Cảnh nói riêng hiểu rõ sự cần thiết của công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó tiếp tục có những hoạt động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại địa bàn dân cư.

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức pháp luật và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng tự do có hành động thiết thực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức hội và địa phương vững mạnh về mọi mặt. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt chương trình phối hợp; lãnh đạo hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022.

